

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Hành trình 70 năm vươn mình phát triển

KỶ 2: HÀNH TRÌNH ĐI TỚI

Trong hành trình phát triển, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước tặng cán bộ, nhân dân thị xã Thái Bình mãi mãi là niềm tự hào, là điểm tựa vững vàng để thành phố Thái Bình vươn tới những tầm cao.



Thành phố chiếm gần 25% tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh.

Hậu phương vững chắc

Sau hòa bình lập lại, Đảng bộ và nhân dân thị xã đã tập trung khôi phục lại kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh; cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với tiểu thương, thợ thủ công và công thương tư bản tư doanh; thực hiện bản đồ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965). Những thắng lợi giành được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng đã tạo ra những điều kiện vững chắc

để Đảng bộ và nhân dân thị xã tiếp tục đối phó với hai cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ xâm lược: 1965 - 1968 và 1972. Với truyền thống cách mạng kiên cường, Đảng bộ và nhân dân thị xã vừa phòng, chống, đánh trả máy bay địch vừa phải duy trì phát triển sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện cao nhất sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", góp phần

giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Với ý chí "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", nhân dân thị xã đã tiến trên 14.000 người con thân yêu lên đường bảo vệ Tổ quốc. Chấm dứt chiến tranh có 1.960 anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng đất nước quê hương, 1.659 thương binh để lại thương tật vĩnh viễn, nhiều người mất mát trong chiến tranh, nhiều người bị thương tích, bệnh tật, di chứng của chiến tranh.

Đổi mới và hội nhập

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải ra sức làm là mau chóng hàn gắn vết thương nghiêm trọng do đế quốc Mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh xâm lược dã man. Đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn". Vì vậy, Nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, XVII, XVIII, XIX đề ra, với phương châm hành động là: "Tất cả cho sản xuất, tất cả cho chủ nghĩa xã hội, tất cả vì Tổ quốc giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân", tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; mà trực tiếp và trước mắt là tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nhiệm vụ hòa bình, thống nhất đã thúc giục người dân thị xã Thái Bình ra sức khôi phục và xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Đến cuối năm 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra 57 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể,

nói, từ khi có chủ trương đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân thị xã Thái Bình đã vận dụng sáng tạo, phù hợp vào hoàn cảnh thực tế của địa phương, từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định dần tình hình kinh tế - xã hội và đạt được những thành quả đáng khích lệ, tạo đà vươn lên mạnh mẽ. Năm 2004, thị xã lên thành phố. Từ chật hẹp thành rộng lớn, từ manh mún khó nghèo thành khang trang và sung túc... Từ một thị xã nông nghiệp là chủ yếu nay đã chuyển mình trong nhịp sống mới đô thị hóa. Người thành phố hướng về phía trước với tầm nhìn rộng mở, phát triển không gian theo các phân khu: khu trung tâm đô thị hiện hữu; không gian sông Trà Lý; khu công nghiệp; các khu đô thị; các trung tâm thương mại...

Hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh

Thời gian qua, với phương châm chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, thận trọng, khôn khéo, công khai, minh bạch, đúng luật, cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Kiểm soát chặt chẽ an ninh trong tôn giáo, đạo lạ, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đảng bộ thành phố xây dựng chính quyền ở cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, một nền hành chính vì dân hướng đến phục vụ tốt cho nhân dân, doanh nghiệp và được nhân dân tin tưởng. Đến giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra 57 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể,

Đổng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình



Những thành tựu thành phố Thái Bình đạt được trong hành trình 70 năm qua có dấu ấn không nhỏ của việc đổi mới tư duy, xác định tầm nhìn trong chủ trương, hành động cũng như vun đắp và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường sâu sát cơ sở, tổ chức làm việc, nghe các địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác từng năm, việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các nội dung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời, bảo đảm đúng quy trình, quy định, chặt chẽ, thống nhất; qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Phát, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Bình



Ngày giải phóng, thị xã có vài đơn vị khu phố, với ranh giới phía Bắc giáp sông Đoàn Túc, Nam giáp sông Lạc Đạo và Kỳ Bá, Đông giáp sông Trà Lý, Tây giáp xã Kỳ Bá. Mỗi khu có vài con đường và xóm nhỏ, dân cư thưa thớt. 70 năm sau, thị xã Thái Bình đã là đô thị loại II, với 19 phường, xã, tổng diện tích gần 6.810ha, dân số gần 220.000 người. Hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, hiện đại, đời sống của người dân đầy đủ hơn, tiện nghi hơn. Điều đó cho thấy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được thành tựu to lớn trong suốt chặng đường qua.

Ông Phạm Đình Tiến, tổ 1, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình



Đại đa số người dân thị xã Thái Bình xưa làm nông nghiệp còn bây giờ đa số cư dân thành phố là công nhân, doanh nhân, trí thức. Kinh tế thành phố tăng trưởng hàng năm cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm, chú trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Những thành tựu to lớn đạt được sau 70 năm kể từ ngày giải phóng đang khát vọng xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I mạnh mẽ, đáng sống, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, xứng danh truyền thống cách mạng anh hùng. (còn nữa) MINH NGUYỆT

Chủ động phòng, chống thiên tai



Thi công công trình cống Thoái thuộc tuyến đê biển 5, địa phận xã Nam Cường (Tiền Hải).

Xác định là địa bàn trọng điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, vì vậy trước mùa mưa bão năm nay, huyện Tiền Hải đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều giải pháp, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) theo phương châm "4 tại chỗ". Công trình cống Thoái thuộc tuyến đê biển số 5, địa phận xã Nam Cường được đầu tư trên 11 tỷ đồng. Công trình này nằm trực diện với biển được khởi công từ tháng 11/2023. Triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư và đơn vị thi công xác định đây là công trình chống ứng quan trọng trong hệ thống thủy lợi Nam Thái Bình, cần sớm đưa công trình vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Đây cũng là công trình công dưới đề cuối cùng được củng cố hóa trên tuyến đê biển số 5 và số 6 của huyện Tiền Hải. Ông Trần Đức Thọ, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết: Để kịp thời đưa công trình vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay, Ban đã dồn dốc nhà

thầu tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, công trình đã được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, qua đó bảo đảm công tác PCTT cũng như chống ứng, lấy nước phục vụ nuôi trồng thủy sản cho trên 2.000ha thuộc các xã Nam Thắng, Nam Cường và Nam Thịnh. Huyện Tiền Hải được bao bọc bởi hệ thống đê cửa sông, đê biển với tổng chiều dài trên 50km. Mặc dù hệ thống đê biển đã được củng cố hóa, song không chủ quan, ngay từ đầu tháng 5 các xã ven sông, ven biển của huyện Tiền Hải đã chủ động rà soát lại toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi để sớm có phương án chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện cho từng điểm xung yếu. Theo ông Bùi Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh: Xã có tuyến đê biển dài 5,3km, hàng năm thường chịu sự tác động trực tiếp của các cơn bão. Vì vậy, công tác PCTT và TKCN luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Xã xây dựng phương án PCTT sát tình hình thực tế, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, lực lượng sẵn

sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra theo từng cấp độ. Trong đó, chuẩn bị 2 máy múc, 4 ô tô tải, 2 xe khách và 1.500 cây tre, 2.000 bao tải và một số phương tiện cần thiết đáp ứng kịp thời như cầu PCTT. Ông Lại Hồng Thăng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hiện nay, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, các vị trí kè, cống trọng điểm trên tuyến đê biển số 5, số 6 của huyện đã được chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số khu vực nhà yếu, một số cống trên hai tuyến đê số 5, đê số 6 bị hư hỏng, xuống cấp chưa đáp ứng được yêu cầu phòng, chống lụt bão cần được đầu tư xây dựng, cải tạo để bảo đảm an toàn tải sản, tính mạng của nhân dân trong mùa mưa bão. Do đó, Phòng đã tham mưu huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ, xây dựng các cống dưới đê đã xuống cấp, đường hành lang chân đê; tu sửa mặt đê của hai tuyến đê số 5 và số 6 để bảo đảm giao thông an toàn phục vụ công tác kiểm tra, ứng cứu với các tình huống khi có bão, lũ xảy ra.

Để chủ động trong mùa mưa bão năm 2024, Tiến Hải đã kiến toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, phân công các thành viên UBND huyện, lãnh đạo và cán bộ các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn tham gia công tác PCTT và TKCN năm 2024. Đồng thời xây dựng, ban hành kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong công tác PCTT và TKCN; tập trung củng cố, bảo vệ các công trình đê điều, thủy lợi. Huyện cũng thành lập các cụm xã PCTT, cứ 3 xã thành lập 1 cụm và phân công trưởng các phòng, ban của huyện làm trưởng cụm. Các cụm PCTT chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị chuẩn bị tốt vật tư, nhân lực để sẵn sàng ứng dụng cho các trọng điểm xung yếu theo phương án đã được duyệt. Trên cơ sở kế hoạch của huyện, các địa phương xây dựng kế hoạch PCTT phù hợp với đặc điểm tình hình, rà soát những vị trí xung yếu để có phương án phòng, chống cụ thể các tình huống có thể xảy ra. Ông Đỗ Văn Trính, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Tiến Hải đã triển khai đầy đủ các kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các xã, thị trấn phải chủ động, tích cực trong công tác PCTT theo phương châm "4 tại chỗ". Hiện nay, huyện đã họp tới các cụm, rà soát toàn bộ các công trình, vật tư, phương tiện PCTT. Cùng với việc bảo vệ an toàn các công trình PCTT, việc rà soát, cập nhật, xác định số lượng người dân sinh sống và hoạt động ở những khu vực nguy hiểm cũng được huyện chú trọng. Từ đó xây dựng kế hoạch, phương án di dời đến nơi an toàn; tập trung thu vớt, tháo dỡ vật cản trên hệ thống sông trọc, nhất là các xã có vùng ứng trùng...

Mặc dù không phải là huyện ven biển nhưng lại có nhiều sông lớn chạy qua, vì vậy huyện Đông Hưng thường bị ảnh hưởng, chịu thiệt hại do mưa bão, lũ. Thực hiện chủ đề năm 2024 "Hành động sớm - chủ động trước thiên tai", UBND huyện quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn xây dựng, triển khai đồng bộ phương án PCTT và TKCN theo phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng" nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã căn cứ vào kết quả rà soát, kiểm tra hiện trạng đê, kè, cống để xác định trọng điểm PCTT trong mùa mưa bão xử lý kịp thời. Đông Hưng có 23,5km đê, trên đê có 11 kè lát mái hộ bờ, 9 cống dưới đê, 23 điểm gác nước; có 9,8km mặt đê đã được củng cố bằng bê tông, hầu hết các điểm gác nước chất lượng còn tốt. Ông Đào Mạnh Hùng, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê điều huyện cho biết: Sau khi rà soát tất cả đoạn đê, kè, cống xung yếu, Hạt đã tham mưu cho huyện lập phương án xử lý kịp thời. Huyện tổ chức tu bổ kè Hoa Nam dài gần 380m, kè Liên Hoa dài 300m, xây mới cống Đồng Bàn, sửa chữa, nâng cấp cống Hậu Thượng, hiện còn 5 điểm xung yếu đang xây dựng phương án bảo vệ. Tuy nhiên, trên tuyến đê tả Trà Lý còn tồn tại một số công trình xây dựng trong hành lang bảo vệ đê, bãi vật liệu ngoài sông gây cản trở việc thoát lũ. Mặc dù Hạt Quản lý đê điều huyện thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, phạt vi phạm hành chính, yêu cầu dừng hoạt động song hầu hết các vi phạm cũ, tồn tại lâu vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vừa qua, huyện đã ban hành chỉ thị,

công văn về tăng cường ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, quản lý bãi sông trên địa bàn, Hạt Quản lý đê điều huyện phối hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát, xử lý kịp thời hầu hết các công trình vi phạm mới, như xây công trình trong hành lang bảo vệ đê ở xã Đông Quan; thu dỡ, di dời 20 cây còi điện ở chân đê xã Hồng Giang; bỏ cấu chất tải vật liệu qua đê của một số bến bãi. Các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện cũng tập trung bố trí lực lượng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phục vụ PCTT và TKCN. Trong đó, 7.500 người tham gia canh coi, cử sách, xung kích, tiếp vận, thông tin liên lạc, y tế cứu thương. Tất cả các lực lượng này đều được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật hộ đê, hoạt động ứng phó các loại hình thiên tai, kỹ năng tìm kiếm cứu nạn, sơ cấp cứu người bị thương... Toàn huyện chuẩn bị 38.000 cây tre, 76.000 bó rào, 7.254 đèn pin, 190.000 bao tải, đất phủ phòng 2.800m², cát vàng, đá 270m³, thuyền, mảng 27 cái, trên 2.600 dao, cuốc, xẻng, 76 ô tô, 38 máy phát điện, hàng nghìn áo phao... Công

ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình phối hợp với các địa phương đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi, nạo vét kết hợp với đắp bờ vùng, đường giao thông nông thôn và giải tỏa vật cản, khơi thông dòng chảy trên toàn hệ thống để bảo đảm tưới, tiêu chủ động cho 100% diện tích sản xuất nông nghiệp. Ông Phạm Sơn Hải, Chủ tịch UBND xã Trọng Quan cho biết: Xã có 2km đê chạy qua, 2 điểm gác nước, vì vậy công tác PCTT và TKCN luôn được cấp ủy, chính quyền xã xác định là nhiệm vụ quan trọng, xã đã xây dựng, triển khai phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng phó với các kịch bản từng tình huống thiên tai; chuẩn bị 1.000 cây tre, luồng, 500m² bạt, 2.000 bao tải, 2 xe tải, 1 máy phát điện; chuẩn bị nhà bạt đã chiến, hợp đồng với 2 bãi vật liệu cung cấp đá, cát khi cần. Bố trí 60 người bảo đảm sức khỏe tham gia lực lượng xung kích PCTT và TKCN. Tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ nguy cơ và tầm quan trọng của công tác PCTT và TKCN, không để bị bất ngờ khi có thiên tai xảy ra.

Theo ông Vương Đức Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn có đề tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, ứng trực đê điều theo quy định; thường xuyên tuần tra phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu bão đảm an toàn cho đê, kè, cống; bố trí lực lượng, chuẩn bị đủ số lượng, chất lượng, chủng loại về vật tư, phương tiện dự trữ; tổ chức ký cam kết, kiểm tra, giám sát hoạt động của các bên phà, đò ngang; tăng bảo và tổ chức di chuyển người, vật nuôi, tài sản của các tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh ở vùng bãi vào nơi an toàn và thực hiện đúng quy định đóng mở cống dưới đê khi có mưa bão, lũ... Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống bão, lũ, giảm nhẹ thiên tai bằng nhiều hình thức qua báo, đài, truyền thanh, trang thông tin điện tử của huyện, zalo nhóm... Vận động mỗi hộ gia đình chủ động chuẩn bị 2 bao tải, 1 bó đuốc, 1 đèn pin sẵn sàng PCTT tại nhà, cộng đồng dân cư và địa phương. TRẦN TUẤN - THU HIỀN



300m kè Liên Hoa, xã Liên Hoa (Đông Hưng) xung yếu đã được quan tâm đầu tư tu bổ, nâng cấp.